



ĐIỂM TIN HÀNG NGÀY

TỔNG HỢP THÔNG TIN NỔI BẬT PHẢN ẢNH
TRÊN MỘT SỐ BÁO, ĐÀI VỀ LĨNH VỰC THỦY SẢN

(Thứ Tư, Ngày 07 tháng 7 năm 2021)

I. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Báo Nông thôn ngày nay đăng tải các tin, bài:

+ *Hoà Bình: Nắng nóng kéo dài, nước hồ thủy điện tụt sâu, cá lồng chết trắng, nông dân khóc ròng*

Những ngày qua, trên lòng hồ thủy điện Hoà Bình đang trải qua nắng nóng đỉnh điểm, mực nước hồ tụt sâu, hàng trăm hộ ngư dân nuôi cá lồng ở xã Tiên Phong, Mường Chiềng, Đồng Chum... thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình khóc ròng vì cá lồng chết trắng...(Tác giả:Hà Hoàng, 07/7/2021).[Xem chi tiết](#)

Báo Long An đăng tải các tin, bài:

+ *Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản*

Những năm qua, diện tích và sản lượng nuôi thủy sản (TS) của tỉnh Long An liên tục tăng, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, diễn biến bất thường của thời tiết, dịch bệnh, ô nhiễm nguồn nước,... là những vấn đề nan giải mà ngành TS tỉnh đang rất quan tâm...(Tác giả:B.Tùng, 05/7/2021).[Xem chi tiết](#)

II. KHAI THÁC THỦY SẢN

Báo Nông thôn ngày nay đăng tải các tin, bài:

+ *Thanh Hóa: Nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi cho tới khi áp thấp nhiệt đới tan*

Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và mưa lớn, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo kiên quyết không cho tàu, thuyền ra khơi cho đến khi áp thấp nhiệt đới (bão) tan...(Tác giả: Hoài Thu, 07/7/2021).[Xem chi tiết](#)

III. BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN

Báo Nông nghiệp Việt Nam đăng tải các tin, bài:

+ *Bảo vệ môi trường biển quyết định sự bền vững cho nuôi biển*

Các địa phương cần xây dựng và phát triển các vùng nuôi tập trung, chuyển từ phương thức nuôi truyền thống sang nuôi công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Đó là một trong những giải pháp được PGS.TS Võ Văn Nha, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (Viện Thủy sản III) cho biết xung quanh việc hướng đến phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững...(Tác giả:Kim Sơ-Minh Hậu, 06/7/2021).[Xem chi tiết](#)

IV. THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Báo An Giang đăng tải các tin, bài:

+ Triển vọng xuất khẩu thủy sản cán đích 9 tỷ USD

Nhờ sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường lớn của thủy sản Việt Nam như Mỹ, EU và các thị trường tiềm năng khác, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong tháng 6/2021 đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo theo tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 4,1 tỷ USD.

Đây là triển vọng cho ngành chế biến, xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong năm 2021, dự báo có thể cán đích 9 tỷ USD...*(Tác giả: CTV, 07/7/2021).*[Xem chi tiết](#)

Báo Nông nghiệp Việt Nam đăng tải các tin, bài:

+ Cơ hội lớn cho thủy sản

Đại dịch Covid-19 khó khăn nhưng cũng là tiền đề để ngành nông nghiệp nước nhà vươn lên. Những chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng trên thế giới bị đứt gãy chính là điều kiện thuận lợi để Việt Nam nắm bắt cơ hội và thời cơ. Công tác phòng chống Covid-19 của Việt Nam cho đến nay đạt kết quả tương đối tốt đã tạo nền tảng cho việc tổ chức sản xuất...*(Tác giả: Phạm Hiếu – Linh Linh, 07/7/2021).*[Xem chi tiết](#)

+ Tôm Ấn Độ bị Mỹ tạm áp thuế chống bán phá giá cao chưa từng thấy

Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố kết quả sơ bộ của đợt xem xét hành chính lần thứ 15 về áp thuế chống bán phá giá đối với tôm Ấn Độ. Theo đánh giá sơ bộ, tôm từ MSA Marines sẽ bị áp mức thuế chống bán phá giá 4,73% trong khi các sản phẩm từ HN Indigos sẽ bị đánh thuế 11,36%. Các sản phẩm từ 153 nhà xuất khẩu tôm khác của Ấn Độ sẽ bị đánh thuế suất tương tự là 7,57%...*(Tác giả: Sơn Trang, 07/7/2021).*[Xem chi tiết](#)

Báo Nông thôn ngày nay đăng tải các tin, bài:

+ Tại sao thủy sản Việt Nam xuất được sang EU nhưng siêu thị trong nước lại từ chối?

Theo phản ánh của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, một vấn đề bất cập nữa theo ông Nam, Việt Nam được xếp vào top 3 thế giới về xuất khẩu thủy sản nhưng thị trường nội địa 100 triệu dân lại có những vướng mắc, hàng thủy sản có thể xuất khẩu sang EU nhưng lại không thể đưa vào các siêu thị của Việt Nam vì một quy định tại Thông tư số 10 của Bộ NNPTNT.. *(Tác giả: Khánh Nguyễn, 07/7/2021).*[Xem chi tiết](#)

V. VẤN ĐỀ KHÁC

Báo Nhân dân đăng tải các tin, bài:

+ Chủ động ứng phó với các diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới

Đêm nay, rạng sáng mai (8/7), áp thấp nhiệt đới cập bờ sẽ đổ bộ vào các địa phương từ Hải Phòng đến Thanh Hóa. Các địa phương cần khẩn trương triển khai những nhiệm vụ trọng tâm ứng phó với các tình thế thời tiết nguy hiểm khác tác động từ cơn áp thấp nhiệt đới...*(Tác giả: Thanh Trà, 07/7/2021).*[Xem chi tiết](#)

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN